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पििंरी | प्रतितिधी 
 पििंरी चििंवड शहरातील 

नव्ाने ववकसित होणारा 
भाग, िमाववष्ट गावांमधील 
जलवन:िारण व्वस्ा, नवीन 
जलवाहहनी वनममाण करणे, 
िाणी िरुवठा नवीन जलस्तोत 
आणण प्रकल्प मागगी लावणे 
आणण त्ािाठी लागणारा वनधी 
राज्य शािनाच्ा माध्यमातनू 
उ ि ल ब्ध  ह ो ण् ा ि ा ठ ी 
शहरातील आमदार हहवाळी 
अधधवशेनामध्य ेलक्ष वधेणार 
आहोत.

प ि ं ि र ी - च िं ि व ड 
महािासलका प्रशािनाच्ा 
माध्यमातनू शहरातील ववववध 
प्रकल्प आणण प्रस्ाववत 
ववकािकामांबाबत ऑटो 
क्लस्टर येथे आढावा बैठक 
झाली. महािासलका आयुक्त 
तथा प्रशािक शखेर सिहं यांनी 

ननधीसाठी हिवाळी अधधवेशनामध्े लक्ष वेधणार
आढावा बैठकीत शहरातील आमदारांची एकजूट : ववकासकामांबाबत ऑटो क्लस्टर येथे आढावा बैठक झाली.

नोटरी व्ावसाधिकांना दिलासा
पाललकेने थांबवली अततक्रमण कारवाई, ॲडव्ोकेट बार असोससएशनने घेतली आयुकांची भेट

पििंरी | प्रतितिधी 
गेल्ा दोन हदविांिािून 

पििंरी न्ायालय िररिरात नोटरी 
वपकलांवरती महािासलकेच्ा 
अवतक्रमण ववरोधी िथकाकडून 
कारवाई िुरू होती. दरम्ान, 
या कारवाईिा ववरोध दश्शवत 
पििंरी-चििंवड अ ॅडव्ोकेट बार 
अिोसिएशनच्ा वतीन ेकारवाई 
थांबवण्ािी मागणी केली. चििंवड 
येथील ऑटो क्लस्टर येथ ेआलेल्ा 
महािासलका आयकु्त शखेर सिहं 
यांिी याबाबत भटे घऊेन त्ाबाबत 
आदेश देण्ािी मागणी केली.

पििंरी न्ायालय िररिरात 
गेल्ा अनेक वर्षांिािून वकील 
या हठकाणी नोटरी व्विाय 
करतात. गले्ा दोन हदविांिािून 
पििंरी न्ायालयाच्ा आवारात 
नोटरी वपकलांवर होत अिलले्ा 

अवतक्रमण कारवाईिंदभमात 
अिोसिएशनने कारवाई तत्ाळ 
थांबवण्ािाठी ववनतंी केली.

ब ार  अिो सिएशनच्ा 
मागणीला मान देत नोटरी वपकलांिी 
इतर हठकाणी बिण्ािी िोय 
करेिययंत कारवाई न करण्ािाठी 
िबंधंधत ववभागाच्ा अधधकाऱयांना 
आयकु्तांनी तत्ाळ ििूना केल्ा. 
तििे  कारवाई स्गगत करण्ािे 
आदेश हदले. यावळेी पििंरी-चििंवड 
ॲडव्ोकेट बार अिोसिएशनिी 

ििंणू्श नववनवमाचित काय्शकाररणी 
उिस्स्त होती.

दरम्ान, बार अिोसिएशनच्ा 
माध्यमातून आयकु्तांना वपकलांच्ा 
िमस्ाही मांडल्ा. या हठकाणी 
नोटरी वकील गेल्ा अनेक 
वर्षांिािून बित आहेत. याबाबत 
येत्ा   आठवडाभरात   स्वतंत्र   
बैठक घेण्ात येणार अिून, 
त्ाबाबत वनण्शय घेण्ात येणार 
अिल्ािेही अिोसिएशनने 
िांगगतल.े

िेहूरोिपियंत मेट्ो रेल्ेचा हवस्ार करण्ाची मागणी
मावळ ववधानसभेचे आमदार सुनील शेळके यांच्ाकडे लनवेदनाद्ार ेकेली आहे.

पििंरी | प्रतितिधी 
देहूरोड ते वनगडी मेट्ो रेल्े 

प्रकल्प िुरू करण्ािी मागणी 
राष््टवादी काँग्ेि िक्षािे (असजत 
िवार) देहूरोड शहर युवकाध्यक्ष 
आसशर् बन्सल यांनी मावळ 
ववधानिभिेे आमदार िनुील शळेके 
यांच्ाकडे वनवदेनाद्ारे केली आहे.

तीथ्शक्षेत्र देहूगाव येथे वर्मातून 
तीनदा यात्रेच्ा वनवमत्ाने लाखो 
भाववक यते अितात. तर प्रवतहदनी 
हजारो भाववक व िय्शटक देहूत यते 
अितात. यािह धम्मभमूी, दीक्षाभमूी, 
िैत्भूमी अिा पत्रवेणी िंगम 
अिणाऱया देहूरोड शहरातील वर््शभर 
बौद्ध बांधव व िय्शटक यथे ेयेतात.

देहूरोड व वनगडी या दोन्ी 
भागांमधे्य मोठ्ा प्रमाणात 
लोकवस्ी आहे. मट्ेो रेले्मळेु या 
दोन्ी भागातून प्रवाि करणाऱया 

नागररकांच्ा वळेेिी, िशैािी बित 
होईल. मेट्ो रेले्मुळे खािगी 
वाहनांिी िखं्ा कमी होऊन वाहतकू 
कोंडी कमी होईल. मेट्ो रेले् ही 
ियमावरणिूरक वाहतूक व्वस्ा 
अिल्ामुळे प्रदरू्ण कमी होईल. 
मेट्ोमुळे शहरािा िव्शिमावेशक 
ववकाि होईल. त्ामुळे देहूरोडिययंत 
मेट्ो िवुवधा उिलब्ध करून देण्ात 
यावी.

प ि ं ि र ी - च िं ि व ड 
महानगरिासलकेच्ा वनगडी यथेील 

भक्ती-शक्ती िौकािययंत मेट्ो िवुवधा 
उिलब्ध करण्ात येत आहे. 
अशावेळी जवळि अडीि पकमी 
अतंरावर अिणाऱया देहूरोडिययंत मट्ेो 
प्रकल्पािा ववस्ार करण्ात यावा. 
यािा िव्श प्रवाशांना आणण िररिराला 
मोठ्ा प्रमाणात लाभ होईल. त्ामळेु 
देहूरोड िययंत मेट्ो करावी, अशी 
मागणी आमदार शळेके यांच्ाकडे 
आसशर् बन्सल यांनी केली आहे. 
यावळेी शहराध्यक्ष प्रववण झेंडे, अतलु 
मराठे, जासलदंर राऊत उिस्स्त होत.े

माहहती हदली. यावेळी आमदार 
महेश लांडग,े आमदार शकंर 
जगताि व ववधान िररर्देिे 
आमदार अवमत गोरखे 
यांच्ािह ववववध ववभागांिे 

अधधकारी उिस्स्त होते.
शहरातील ियमावरण िवंध्शन 

आणण नागरी आरोग्ाच्ा 
दृष्टीने नवीन तंत्रज्ानानुिार 
जलवाहहनींिी देखभाल 

दुरूस्ी करणे, िांडिाणी 
प्रपक्रया प्रकल्पांिी क्षमता 
आणण गणुवत्ा वाढवण.े हवा 
प्रदरू्ण वनयतं्रण उिाययोजना, 
िवना बंद िाइिलाइन, 

वमळकतकर िव््हेक्षण, लाइट 
हाऊि, कॅन्सर हॉस्पिटल 
थेरगाव, िारथी हेल्पलाइन 
िक्षमीकरण आदी ववर्यांवर 
िववस्र ििमा करण्ात आली. 
शहरातील ववकािकामांना 
गती देण्ाबाबत िववोतोिरी 
िकारात्मक काय्शव ाह ी 
करण्ािी िूिना यावेळी 
केली आहे. या बैठकील 
महािासलकेि ेअवतररक्त आयकु्त 
ववजयकुमार खोराटे, िदं्रकांत 

इंदलकर यांच्ािह ववववध 
ववभागांि ेअधधकारी उिस्स्त 
होते. ववकािकामांबाबत ऑटो 
क्लस्टर येथे आढावा बैठक 
झाली. महािासलका आयुक्त 
तथा प्रशािक शेखर सिहं यांनी 
माहहती हदली. यावेळी आमदार 
महेश लांडग,े आमदार शकंर 
जगताि व ववधान िररर्देिे 
आमदार अवमत गोरखे 
यांच्ािह ववववध ववभागांिे 
अधधकारी उिस्स्त होते.

शिराच्ा हवकासाची घोििौि कािम ठेवणार
 पििंरी चििंवड शहरािा ववकास होत असताना अनेक 

ववकासकामांना वनधीिी आवश्यक्ा भासत आहे. वनधी उिलब्ध 
करण्ासाठी महािाललका प्रशासनाकडून ववववध उिाययोजना 
केल्ा जात असल्ा, तरीदेखील राज्य सरकारकडून वनधी 
वमळाल्ा या ववकासकामांना बूस्टर वमळू शकणार आहे. त्ामुळे 
शहराच्ा ववकासािी घोडदौड कायम ठेवण्ासाठी शहरातील 
सव्वि आमदार प्रयत्नशील राहणार आहेत.
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िणु े| प्रतितिधी
मु ख् मं त्र ी  आ ण ण  द ो न 

उिमुख्मंत्रांनी शिथ घेतल्ानंतर 
राज्य मंपत्रमंडळाच्ा ववस्ाराकडे 
ििंणू्श राज्यािे लक्ष लागल ेहोत.े अखरे 
रवववारी (हद. १५) देंवेंद्र फडणवीि 
िरकारच्ा मंपत्रमंडळािा ववस्ार 
झाला. या मपंत्रमंडळात िणु्ाला लॉटरी 
लागली अिून तीन जणांनी मंपत्रिदािी 
शिथ घेतली. यामुळे उिमुख्मंत्री 
असजत   िवार   यांच्ानंत  र िुणे 
शहरातनू िदं्रकांत िाटील आणण माधरुी 
वमिाळ या दोघांिी तर सजल्हातून 
दत्ा भरण े अशी एकूण िौघांिी िणुे 
सजल्हातनू मंपत्रिदी वणगी लागली आहे. 
माधरुी वमिाळ यांच्ा रूिात प्रथमि 
िणु्ातील महहललेा मपंत्रिद वमळाले 
आहे. 

ववधानिभा  वनवडणुकीत 
महायतुीला पिष्ट बहुमत वमळाल्ानतंर 
उिमुख्मंत्री एकनाथ सशदें यांिे 
नाराजीनाट्य रंगले होते. यामळेु तब्बल 
१३ हदविांनी मोठ्ा हदमाखात मखु्मतं्री 
आणण दोन उिमुख्मंत्रांिा शिथ ववधी 
िार िडला. त्ानंतर मंपत्रमंडळािा 

असजत पवार यांच्ानंतर चंद्रकांत पाटील, माधुरी समसाळ, दत्ा भरणे यांचीही वणणी; मात्र वपंपरी-तचंचवड अद्ाप वंतचत

पुणे निल्ह्ाला चार मंत्रिपिे; पुणे शिरातून प्रथमच महिला मंरिी

अिके्षपे्रमाण े  आमदार   िदं्रकांत िाटील 
यांच्ा गळ्ात दिुऱयांदा मंपत्रिदािी 
माळ िडली. त्ांच्ािह िुण्ातील 
िव्शती मतदारिघंातनू माधरुी   वमिाळ 
िलग िौथ्ांदा आमदार झाल्ा.   
त्ांनी   मागच्ा िरकारच्ाि काळात 

मंपत्रिदािाठी लॅावबगं केले होते. 
िरंतु त्ांना मंपत्रिद वमळाले नव्ते. 
यदंाच्ा ववधानिभेत त्ांनी िौथ्ांदा   
आमदारकीवर सशक्ामोत्शब केले. 
ज्येष्ठतेमध्ये वमिाळ यांिे नाव 
आघाडीवर होते.

संकांत सणामुळे त्चक्की गुळास उठाव

िणु े| प्रतितिधी
आगामी िंक्रांतीमुळे चिक्ी 

गळाि मागणी वाढली अिून, 
दरात वाढ झाली मात्र मागणी 
कमी अिल्ामुळे िाखरेच्ा 
दरातील घिरण िुरूि आहे. 
गले्ा आठवड्ातही दर आणखी 
२५ रुियांनी उतरले. मात्र, आवक- 
जावक कमी अिल्ामुळे खाद्यतले,े 
डाळींिह िव्शि सजनिांिे दर स्स्र 
अिल्ािे यथेील घाऊक बाजारातनू 
िांगण्ात आल.े

िंक्रातीच्ा िणािाठी गूळ 
िािडी, तीळवडी व इतर सजन्नि 
बनववण्ािाठी प्रामखु्ान ेचिक्ी 
गुळािा वािर होतो. िंक्रांतींिा 
िण जवळ आला अिून, यामुळे 
चिक्ी गुळाि मागणी वाढली 
आहे. इतर गळुािाही खि वाढला 
आहे. यामळेु मध्यतंरी घिरलले ेदर 
िधुारल ेअिनू, गले्ा आठवड्ात 
िव्श प्रकारच्ा गुळाच्ा दरात 
क्वटंलमागे ५० रुियांनी वाढ 
झाली. िध्या बाजारात कऱहाड, तिेि 
केडगाव भागातनू चिक्ी गळुािी 
आवक होत आहे.

िाखरेिी आवक मुबलक 

साखर मंदीतच; खाद्तेले, डाळींसह सव्वच सजनसांचे दर स्थिर

प्रमाणात होत अिनू, कारखान्ांकडून 
ववक्री मोठ्ा प्रमाणात होत आहे. 
यामुळे दरात घिरण िरुूि आहे. 
गेल्ा आठवड्ातही िाखरेच्ा 
दरात क्वटंलमागे आणखी २५ 
रुियांनी घट झाली. शवनवारी येथील 
घाऊक बाजारात एि ३० िाखरेिा 
प्रवतक्वटंलिा दर ३६५०-३७०० 
रुिय ेहोता.

गव्ािी दरवाढ रोखण्ािाठी 
कें द्र िरकारन ेअन्न महामडंळामाफ्श त 
वमलबर गव्ािी ववक्री िुरू केली 
आहे. यामुळे गव्ािी दरवाढ थांबली 
आहे. गेल्ा आठवड्ातही मागणी 
िाधारण अिल्ामळेु ज्ारी, गहू, 
तांदळािे दर स्स्र होते. नव्ा 
तांदळािी आवक तरुळक प्रमाणात 

िुरू झाली आहे. मात्र, अद्याि दर 
पटकून अिल्ािे िांगण्ात आल.े 
मागणीअभावी रवा, मैदा, तिेि 
आट्यािे दर स्स्र होते. अद्यािही 
तुरडाळीिा तुटवडा अिल्ामुळे 
तरुडाळीिी दरवाढ कायम आहे. मात्र, 
हरभराडाळीिे दर मदंीति आहेत.

वनयमात होत निल्ामुळे 
िध्या शेंगदाण्ािी आवक 
मुबलक प्रमाणात होत आहे. यामुळे 
दरात घिरण िुरूि आहे. गेल्ा 
आठवड्ातही ही स्स्ती कायम 
होती. भाताच्ा दरवाढीमुळे िोह्ांच्ा 
दरात मोठी वाढ झाली आहे. नवा 
भात उिलब्ध झाला अिला, तरी 
दर तेजीत अिल्ामुळे भाववाढ 
झाल्ािे िांगण्ात आल.े

पुण्ाला १३४ इलेक्ट्ट्क बस, प्रवाशांना दिलासा; िोन महिनांत अंमलबिावणी
 अभ्ाससका उपलब्ध करून देण्ाचे लनयोजन असल्ाचेही आयुकांनी सांलितले.

िणेु | प्रतितिधी
  िुणे एिटी ववभागात 

नव्ाने १३४ ई- बि दाखल 
होणार अिून, प्रवाशांना 
हदलािा वमळणार आहे. 
एिटीच्ा ताफ्ातून लालिरी 
कमी झाल्ाने गाड्ांिी 
िंख्ा कमी झाली होती. 
त्ामळेु नव्ा इलसे्ट््क बििी 
मागणी करण्ात आली अिनू, 
त्ा िुढील दोन महहन्ांत 
येतील, अशी माहहती एिटी 
प्रशािनाकडून देण्ात आली.

एिटी महामंडळाकडून 
पडझेलच्ा गाडीमुळे होणारे 
प्रदरू्ण कमी करण्ािाठी 
इलेस्ट््क बि खरेदी करण्ावर 
अधधक भर देण्ात यते आहे. 
िध्या ववववध िवलतीमुळे 
एिटीि ेप्रवािी वाढले आहेत. 
त्ामुळे एिटीच्ा दैनंहदन 
प्रवािी िंखे्त वाढ झाली 
आहे, तिेि वातानूकुसलत 
इलेस्ट््क बि अिल्ामुळे 
प्रवाशांकडून िांगला प्रवतिाद 
वमळत आहे.

िु ण् ा तू न  ि ो ल ा िू र , 

कोल्ािूर, नासशक आणण 
छत्रिती िंभाजीनगर या 
मागषांवर इलेस्ट््क बि 
धावत आहेत. िढुील काळात 
या मागमािह अन् मागषांवरही 
इलेस्ट््क बििी िंख्ा 

वाढववण्ात येणार आहे. 
त्ामळेु नव्ाने दाखल होणाऱया 
इलेस्ट््क बििा फायदा 
होणार अिून, बििी िखं्ाही 
वाढणार आहे. त्ामुळे प्रवाशांना 
हदलािा वमळणार आहे.

ववस्ार होण्ाि वळे लागत होता. या 
शिथववधीनतंर १० हदविांनी नागिुरात 
मंपत्रमंडळािा ववस्ार िार िडला.

तिे िाहता िुणे सजल्हाला िहा 
मंपत्रिदे अिेसक्षत होती. त्ात िुणे 
शहरात दोन, पििंरी चििंवडमधून 
एक आणण सजल्हात वतघांना मपंत्रिद 
वमळेल, अशी शक्यता होती. िरंतु 
केवळ िारि मपंत्रिदे वमळाली. तब्बल 
२० वर्षांनतंरही पििंरी चििंवड शहराला 

मंपत्रिद वमळालले ेनाही. िोमवारिािनू 
(हद. १६) नागिूर हहवाळी अधधवशेनाि 
िरुुवात होणार आहे.

सजल्हातील २१ आमदारांिैकी 
फक्त वडगाव शरेीतील राष््टवादी काँगे्ि 
(शरद िवार) िक्षािे बाििूाहेब िठारे 
आणण खेड-आळंदीतील सशविेना 
(उद्धव ठाकरे) िक्षाि ेबाबाजी काळे 
वगळता िव्श आमदार ित्ाधारी 
महायुतीि ेआहेत. जनु्नर ववधानिभतेनू 

शरद िोनवणे अिक्ष म्हणून वनवडून 
आले. िण त्ांनी लगेिि सशविेना 
(एकनाथ सशदें) िक्षाला िाहठंबा जाहीर 
केला. त्ामुळे ित्ाधारी महायुतीिे 
२१ िकैी १८ आमदार सजल्हात आहेत. 
त्ातील पकमान िहा जणांना मपंत्रिदे 
वमळतील, अशी अिके्षा होती.

कोथरूडिे आमदार िंद्रकात 
िाटील िक्षात ज्येष्ठ आहेत. त्ांिे 
मंपत्रिद पफक्स मानले जात होते. 

िक्ष देईल ती जबाबदारी िार िाडायिी, हा लशरस्ा मी ठरवला 
आहे. यावेळीही मंपरिमंडळात जी जबाबदारी येईल, त्ाला न्ाय 
देण्ािा सव्वतोिरी प्रयत्न करणार आहे. कोथरुडमधील जनतेने 

मला सलग दसुऱयांदा वनवडून ददल्ामुळेि मला ही संधी वमळू शकली. िुण्ािा 
ववकास वेगाने होत आहे. आता येत्ा काळात मुख्यमंरिी देवेंद्र फडणवीस 
यांच्ा नेतृत्ाखाली तो आणखी वेगाने आणण वनयोजनबद्ध व्ावा, यायसाठी 
मी प्रयत्न करणार आहे.

    -  चंद्रकांि िाटील, कॅतििेट मंत्ी

मी अनेक वर्व िुणेकर जनतेिी सेवा करीत आहे. िक्ष सांगेल 
ती जबाबदारी िार िाडली. महािाललका, ववधानसभा आणण 
लोकसभेला अधधकाधधक लोकप्रवतवनधी वनवडून यावे, 

याकररता प्रयत्न केले. ववववध प्रकल्ांच्ा माध्यमातून जनतेिे प्रश्न मागगी 
लावण्ासाठी यथोचित प्रयत्न केले. माझ्ासारख्या सामान् काय्वकतगीला 
िक्षाने न्ाय ददला आणण जनतेिी सेवा करण्ासाठी िुन्ा मंपरिमंडळात स्ान 
ददले. त्ाबद्दल मी िंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट् ीय िक्षाध्यक्ष जे. िी. नड्ा, कें द्रीय 
गृहमंरिी अवमत शाह, मुख्यमंरिी देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष िंद्रशेखर बावनकुळे 
यांच्ासह िक्षािे सव्व वररष्ठ नेते आणण िदाधधकारी यांिी आभारी आहे.

    -  माधुरी तमसाळ, राज्यमंत्ी

कोल्ािूर, नालशक, सोलािूर आणण छरििती संभाजीनगर या 
मागगांवरील इलेक्ट्ट्क बसला िांगला प्रवतसाद वमळत आहे. 
लवकरि १३४ इलेक्ट्ट्क बस िुणे ववभागात दाखल होणार 

आहेत. त्ामुळे प्रवाशांना तात्ाळ, आरामदायी आणण वातानूकुललत प्रवास 
उिलब्ध होणार आहे.

    -   प्रमोद िेहूल, तिभाग तियंत्क, िुणे तिभाग
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उद्ोगनगरीच्ा पिरी पुन्ा ननराशा 
िेल्ा अनेक वराांपासून उद्ोिनिरीला मंत्रीपदापासून वंतचत : यंदाही मंत्रीपदाची हुलकावणी 

पििंरी | प्रतितिधी
उद्योगनगरी म ्हणनू देशभरात 

प्रिसलत अिलले ्या पििंरी-चििंवड 
शहराि् या िदरी मंत्रीिदाबाबत  
िुन् हा एकदा वनराशा आली 
आहे. गेल् या अनेक वर्षांिािून 
उद्योगनगरीला मतं्रीिदािािून वचंित 
ठेवण्ात आले आहे.

िलग तीनदा वनवडून आललेे 
आमदार महेश लांडगे अिो वा 
ववक्रमी मताधधक् याने सजकंलेले 
शंकर जगताि अिो पकंवा  
वतिऱयांदा सजकंणारे आमदार अण्ा 
बनिोडे अिो कुणालाही भाजि 
आणण राष््टवादी काँगे्िन ेमतं्रीिदािी 
िंधी हदली नाही. भाजििह 
राष््टवादीच्ा आमदारांना मंत्रीिद 
न वमळाल्ान ेकाय्शकत्षांिी मोठी 
वनराशा झाली आहे. त्ामुळे शहराला 
मतं्रीिद तरी कधी वमळणार? अिा 
िवाल पििंरी चििंवडकर करु 
लागले आहेत.

मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीि 
यांिे वनकटवतगीय व पििंरी  
चिंिवड शहरातील भोिरी 
ववधानिभा मतदार िंघातून 

पीएमपीची चाके हिरू लागली उलटी! 
प्रवासी अन् उत्पन्नही घटले : ितवरणीच्ा तुलनेत यंदा २३ कोटी ४० लाखांची घसरण 

पििंरी | प्रतितिधी
िुणे  महानगर िररवहन 

महामंडळाच्ा (िीएमिी) उत्पन्न 
आणण प्रवािी िंख्ेत यंदा 
गतवर्गीच्ा तुलनेत घिरण 
झाली आहे. नोव्ेंबरअखेर २३ 
कोटी ४० लाख इतके उत्पन्न 
कमी झाले आहे. िररणामी यंदा 
िंिलन तूट वाढण्ािी शक्यता  
आहे. 

िीएमिीकडून िुणे, पििंरी-
चििंवड आणण िीएमआरडीए हद्ीत 
प्रवािी िेवा हदली जाते. दैनंहदन 
१९४५ बिमधनू हदविाला ११ ते  
१२ लाख प्रवािी प्रवाि करतात. 
यामधे्य िीएमिीच्ा स्वमालकीच्ा 
१००४ आणण खािगी ९४१ बि 

पीएमआरिीए िद्ीतील प्रवासाचा िटका
 िुणे महानगर िररवहन महामंडळाकडून ‘िीएमआरडीए’च्ा 

हद्दीत १२२ मागगांवर ५०२ बसद्ारे सेवा ददली जाते. या हद्दीत 
अनेक लांब िल्लािे माग्व आहेत. त्ामुळे बस संिलनासाठी 
िीएमिीला मोठा खि्व येतो. त्ामुळे तत्ालीन ‘िीएमिी’िे अध्यक्ष 
ओमप्रकाश बकोररया यांनी ‘िीएमआरडीए’च्ा हद्दीतील माग्व बंद 
केले होते; िरंतु, िुण्ाच्ा िालकमंत्रांनी िीएमिी अध्यक्षांिी 
भेट घेऊन संिलन तुटीिे िैसे िीएमिीला ‘िीएमआरडीए’कडून 
देण्ािे आश्ासन ददले होते. त्ासाठी िीएमआरडीएच्ा आयुक्ांना 
िीएमिीच्ा संिालक मंडळातही समाववष् करून घेतले. त्ामुळे 
उत्पन्ात घट होत आहे.

धावतात. यातून दैनंहदन एक 
कोटीिेक्षा जास् उत्पन्न वमळते; 
िरंतु हे उत्पन्न खिमाच्ा तुलनेत 
कमी आहे. त्ामुळे हदविेंहदवि 

िीएमिीि ेआधथ्शक घट जास् होत  
आहे.

िीएमिी  प्रशािनाकडून 
उत्पन्नवाढीिाठी अनके उिाययोजना 

करत आहेत. उत्पन्नािे उपद्ष्ट िाध्य 
होताना हदित आहे; िरंतु मागील 
दोन अध्यक्षांनी उत्पन्नवाढीिाठी 
प्रत्क्ष मागमावर पफरून आढावा 

घते तोट्यात अिलेल ेकाही माग्श 
बंद केले होते. त्ािा िररणाम 
उत्पन्नवाढीवर झाला होता. तिेि 
लांब िल्लाच्ा तोट्यातील माग्श 

बंद करून ज्या मागषांवर जादा 
उत्पन्न आहे, अशा मागषांवर गाड्ा 
िोडण्ात आल्ा. त्ािा फायदा 
‘िीएमिीएमएल’ला झाला होता.

ववजयािी हॅट्ीक करणारे आमदार 
महेश लांडगे ये मंत्रीिदािे प्रबळ 
दावेदार िमजले जात होते.  
भाजििा प्रबळ हहंदुत्ववादी 
िहेरा अशी आमदार लांडग ेयांिी 
ओळख आहे. अनेक हहदंतु्ववादी 
िंघटनांबरोबरि त्ांिे अिलेले 
िलोख्ाि ेिबंधं हा त्ांच्ा िरूक 
गणुामळेु त ्यांना मतं्री िद वमळाव,े 
अशी अनेकांिी अिेक्षा होती. 
भोिरी ववधानिभा मतदारिंघात 
हहदंतु्तािोबति ववकािािे नवे 

माॅडेल उभे करणारे लांडगे यांना 
िुन् हा एकदा डावलण्ात आले. 
ववधानिभा वनवडणुकीतील 
ववजयानंतर त्ांि ेभावी मंत्री अिे 
फलक मतदारिघंात झळकले होते. 
मात्र, त्ांना भाजिच्ा कोट्यातनू 
मंत्रीिद वमळववण्ात यश आले 
नाही.

राष््टवादीिे ववद्यमान आमदार 
आण्ा बनिोडे हे यंदा पििंरी 
ववधानिभा मतदार िंघािे 
वतिर् यांदा प्रवतवनधधत्व करीत 

अिनू, उिमखु्मतं्री असजत िवार 
यांिे कट्टर िमथ्शक अशी त्ांिी 
ओळख आहे. असजत िवार यांच्ा 
राजकीय बंडाच्ावेळी बनिोडे 
हे असजत िवार यांच्ा िाहठशी 
ठामिण ेउभे राहहले. त्ामुळे तीन 
वळेा वनवडून यणे्ाबरोबरि असजत 
िवार यांच्ाशी अिलले्ा घवनष्ठ 
िबंंधांमुळे त्ांना मंत्रीिद वमळेल, 
अशी राजकीय वतु्शळात ििमा होती. 
मात्र, राष््टवादीच्ा कोट्यातील 
मंत्रीमंडळात त्ांिी वणगी लागू 

भािपला भरभरुन दिले पण…
 पििंरी-चििंवडमधील नागररकांनी २०१४ िासून आजवर 

झालेल् या सव्वि वनवडणुकांमध्ये भाजिला भरभरुन मतदान 
केले आहे. पििंरी-चििंवडकरांनी कधीि महायुतीला नाराज 
केले नाही. चििंवड आणण भोसरी हे दोन ववधानसभा मतदारसंघ 
अस्स्त् वात आल् यािासून आजवर कधीि भाजिलशवाय इतर 
कोणत् याही िक्षाला ववजय वमळववता आला नाही. एवढा ववश्ास 
नागररकांनी भाजिवर टाकला होता. २०१७ साली पििंरी-
चििंवडकरांनी महािाललका वनवडणुकीतही भाजिला प्रिंड बहुमत 
देत महािाललकेिी सत्ा िदहल् यांदा भाजिि् या हाती ददली होती. 
मावळ लोकसभा मतदारसंघातून देखील सातत् याने महायुतीिा 
खासदार वनवडून देण्ात पििंरी-चििंवडकरांनी कोणतीही कसर 
बाकी ठेवली नाही. २०२४ साली राज् यात सव्वरि महायुतीिी 
िीछेहाट होत असताना मावळ लोकसभा मतदारसंघातून 
महायुतीिा खासदार व् हावा, याकररता पििंरी आणण चििंवडि् या 
मतदारांनी प्रिंड मतदान करत महायुतीि् या उमेदवारािा ववजय 
वनलचित केला. िरंतु दरवेळी प्रमाणे यंदाही शहराच्ा िदरी वनराशाि 
आली.

शकली नाही.
िध्या शहरातील ववधानिभा 

िदस्ांिी  िंख्ा 3  तर 
ववधानिररर्द िदस्ांिी िखं्ा 2 
अि ेएकूण िाि आमदार शहरात 
वास्व्ाि आहेत. यािैकी अवमत 
गोरख ेयांनी लोकशाहीर अण्ाभाऊ 

िाठे आधथ्शक ववकाि महामडंळािे 
अध्यक्षिद भूर्ववले होते. तर 
मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीि यांिे 
वनकटवतगीय अिलले ेगोरख ेयांना 
मंत्रीिद देण्ािी मागणी िमाज 
बांधवांनी केली होती. मात्र त्ाला 
यश आल ेनाही.
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शेवगा ननम्म्ाने स्वस्, गुिरातमधून आवक वाढली
वकरकोळ बाजारात ६०० रुपये वकलो असे उचांकी दर समळालेल्ा शेवग्ाच्ा दरात घट 

िणु े| प्रतितिधी
पकरकोळ बाजारात ६०० रुिये 

पकलो अि ेउच्ांकी दर वमळालले्ा 
शवेग्ाच्ा दरात घट झाली आहे. 
शेवग्ाच्ा दरात घट झाल्ाने 
गहृहणींना हदलािा वमळाला आहे. 
बाजारात गजुरातमधील शवेग्ािी 
आवक िुरू झाल्ाने दरात घट 
झाल्ािी माहहती व्ािाऱयांनी  
हदली. 

आमटी, िांबारात िढळ हाताने 
वािरण्ात येणाऱया शेवग्ािी 
आवक कमी झाल्ाने तीन 
आठवड्ांिूवगी ६०० रुिय ेपकलो 
अिे उच्ांकी दर वमळाले होते. 
शेवगा महाग झाल्ाने गृहहणींिे 
अदंाजित्रक कोलमडल ेहोत.े शवेगा 
खरेदीकडे गहृहणींनी िाठ पफरवली 
होती. उिाहारगृहिालकांकडून 

पूर ननिंरिणासाठी वराषाआधीच करा ननिोिन 
पुणे महापाललका आयुक डॉ. राजेंद्र भोसले यांचे प्रशासनाला आदेश 

िणु े| प्रतितिधी
यंदा जुलै महहन्ात आलेल्ा 

िाविामळेु िरूस्स्ती उद्भवल्ानतंर 
महािासलका प्रशािनावर मोठ्ा 
प्रमाणात टीका झाली होती. या 
प्रकरणातील नाट्यानंतर आता  
शहरातली िरूस्स्ती रोखण्ािाठी 
महािासलका िरिावली अिून 
आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोिले यांनी 
उिाययोजनांिा आराखडा तयार 
करण्ािे आदेश प्रशािनाला हदले 
आहेत.  

खडकवािला धरणातून 
िाण्ािा वविग्श केल्ानंतर 
सिहंगड रस्ा िररिरािह शहरात 
िरू िररस्स्ती वनममाण झाली होती. 
िरूस्स्तीला अनके कारण ेदेण्ात 
येत होती. त्ावर कायमस्वरूिी 
उिाययोजना करण्ािाठी नमेके 
कारण िमजून घेण्ािाठी 
महािासलकेने तीन िदस्ीय िवमती 
जुलै महहन्ात नेमली होती. या 
िवमतीने अहवाल िादर केल्ानतंर 
या उिाययोजना केल्ा जातील अिे 
िांगण्ात आले होते. िरंतु अहवाल 
जनतेिाठी खुला केला जात 

२९ ठठकाणच्ा नागदरकांचे करणार तात्रुते स्थलांतर
 िुणे शहरात िूरबाधधत होणाऱया २९ दठकाणांच्ा नागररकांच्ा 

तात्पुरत्ा स्लांतरासाठी महािाललकेने िावले उिलली आहेत. 
त्ासाठी आतािासून जागांिी वनलचिती कराव्ा, अशा सूिनाही 
महािाललका आयुक्ांनी आित्ी व्वस्ािन ववभागाला ददल्ा 
आहेत. गेल्ा काही वरगांत शहरात अवतवृष्ीमुळे िावसाळ्ात 
टकेड्ांच्ा भागात वारंवार िूरक्स्ती उद्भवत आहे. त्ाति नदीिी 
वहनक्षमता घटल्ाने खडकवासला धरणातून मुठा नदीत िाणी 
सोडल्ानंतर नदीकाठ िररसरातही िूरक्स्ती वनममाण होत आहे. 
ही बाब लक्षात घेऊन ही बैठक घेण्ात आली. अवतररक् आयुक् 
िृथ्ीराज बी. िी., शहर अधभयंता प्रशांत वाघमारे, सवमतीिे सदस्य, 
जलसंिदा ववभागािे अधधकारी या वेळी उिक्स्त होते. 

निल्ान ेिणुकेरांकडून टीका केला 
जात होती. त्ानतंर महािासलकेन ेहा 
अहवाल खुला केला. त्ानुिार आता 
शहरातली िरूस्स्ती रोखण्ािाठी 
महािासलका िरिावली अिून 
आयुक्तांनी  उिाययोजनांिा 
आराखडा तयार करण्ािे आदेश 
प्रशािनाला हदल ेआहेत. त्ानतंर 
आता शहरात िूर िररस्स्तीवर 
वनयंत्रण राहण्ािाठी वर््शभर 
आधीि वनयोजन करण्ािे आदेश 

डॉ. भोिल ेयांनी प्रशािनाला आदेश 
हदल ेआहेत.

खडकवािला धरणातून 
िाणी िोडल्ानंतर नदीिे िाणी 
नागररकांच्ा घरात सशरले होते. 
नागररकांिे ििंार िाण्ात वाहून 
गेल ेहोते. नागररकांि ेलाखो रुियांिे 
नकुिान झाल.े तिेि वविगमामळेु 
सिहंगड रस्तावरील एकतानगरी, 
ववठ्ठलवाडी, वनबंजनगर िररिर 
डेक्न, खखलारे वस्ी, िाटील 

इसे्टट या िररिरातही िरू िररस्स्ती 
उद्भवली होती. हा िूर आल्ान े
महािासलका आणण जलिंिदा  
ववभागातही आरोि-प्रत्ारोि झाले 
होत.े त्ात िमुारे िाडेिारश ेकुटंुबे 
बाधधत झाली. या िररस्स्तीला 
महािासलका, जलिंिदा ववभाग 
आणण नदीिात्रात टाकण्ात 
आलेला राडारोडा तिेि नदी 
िधुार प्रकल्पाि ेकाम जबाबदार 
अिल्ािे िमोर आल ेआहे.

िूर िररस्स्तीिाठी अनेक 
नवनवीन कारण ेिढेु आणली जात 
होती. त्ामुळे िूर िररस्स्तीिे 
नमेके कारण शोधनू काढत त्ावर 
कामयस्वरूिी उिाययोजना 
करण्ाि ेवनयोजन महािासलकेकडून 
केले जाणार होते. िुण्ात अशी 
िररस्स्ती वनममाण झाल्ाने खुद् 
मुख्मंत्री एकनाथ सशदें यांना 
घटनास्ळी यावे लागले होते. 
त्ानंतर िासलकेने महािासलकेने 
तीन िदस्ांिी िवमती जुलै 

महहन्ात नमेली होती.  या िवमतीने 
ििुववलले्ा उिाययोजनांवर ििमा 
करण्ािाठी आयुक्तांनी नुकतीि 
बठैक बोलववण्ात आली होती.

दरम्ान, या बठैकीत आयकु्तांनी 
याबाबत ििूना केल्ा आहेत. या 
सशवाय, शहरात अनेक भागांत 
िज्शन्मािक बिवावे, त्ािी 
नोंद आित्ालीन िररस्स्ती 
ववभागाकडे करावी, अशा प्रकारच्ा 
िूिना या बैठकीत देण्ात  
आल्ा आहेत.

शेवग्ािा िांबारात वािर 
करण्ात येतो. शेवगा महाग 
झाल्ान ेउिाहारगहृिालकांकडून 
शेवग्ाला बेतािी मागणी होती. 
तीन आठवड्ांिूवगी घाऊक 
बाजारात दहा पकलो शेवग्ाला 

३५०० ते ४००० रुिये दर वमळाले 
होते. हवामान बदल आणण थडंीमुळे 
िणु,े मुबंई, ठाण्ािह राज्यातील 
प्रमुख बाजार  िवमतीच्ा 
आवारात शवेग्ािी आवक कमी  
झाली होती. 

शेवग्ािी लागवड आंध्र 
प्रदेश, तावमळनाडू, गुजरात,  
तिेि महाराष््टातील नासशक, 
िोलािूर भागातील शेतकरी 
मोठ्ा प्रमाणावर करतात. 
तीन आठवड्ांिूवगी घाऊक 

बाजारात शवेग्ािी आवक कमी  
झाल्ाने उच्ांकी दर वमळाले 
होते. उच्ांकी दर वमळाल्ानंतर 
शेतकऱयांनी तोड करून मोठ्ा 
प्रमाणावर शेवगा ववक्रीि िाठववला. 
त्ानंतर शेवग्ािे दर कमी 

झाले. शेवग्ािे दर कमी झाले 
अिून, यािुढे दरवाढ होण्ािी 
शक्यता नाही, अशी माहहती श्ी 
छत्रिती सशवाजी माक्हे ट याडमातील 
शवेगा व्ािारी रामदाि काटकर  
यांनी हदली.

गिुरातमधील शवेग्ाचा िंगाम सुरू
 गुजरातमधील शेवग्ािा हंगाम सुरू झाला आहे. माकके ट 

याडमातील घाऊक बाजारात गुजरातमधून दररोज १०० त े
१२५ डाग (एक डाग ३० ते ३५ पकलो) शेवग्ािी आवक 
होत आहे. गुजरातमधील शेवग्ािी आवक वाढल्ाने दरात 
घट झाली आहे. गुजरातमधील शेवग्ािा हंगाम नोव्ेंबर त े
फेबु्वारी मदहन्ािययंत सुरू असतो. त्ानंतर सोलािूर, नालशक 
भागातील शेवग्ािा हंगाम सुरू होतो. तावमळनाडू, आंध्र 
प्रदेशातील शेवग्ािा हंगाम िार मदहने असतो. िरराज्यातील 
शेवग्ाच्ा तुलनेत महाराष्ट् ातील शेवग्ाला ग्ाहकांकडून जास्  
मागणी असते. 


